



ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วยปัจจุบันรัฐบาลได้เห็นความสำคัญของนักเรียนและนักศึกษา ทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าควรแก่การรักษา พัฒนา เพื่อให้เป็นประชากรของชาติที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้วยการส่งเสริมเผยแพร่การกีฬา ก้าวหน้าและแพร่หลายไปสู่สังคมเมืองและชนบท สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและนักศึกษา ให้ดีขึ้น โดยวิธีการส่งเสริม ให้นักเรียนและนักศึกษาเกิดการตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งของการพัฒนาชาติ และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของวัยรุ่น โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้นักเรียน และนักศึกษาได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาตามความถนัด ความสมัครใจ และเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกาย จิตใจ ปลุกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา นอกจากนี้ การเล่นและการแข่งขันกีฬา ยังมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณธรรมชีวิตของนักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะการนำเอากีฬามาเป็นเครื่องมือ ในการต่อต้านและป้องกันกับการมั่วสุมอบายมุขและสารเสพติดต่าง ๆ

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดแนวทางภาคปฏิบัติตามแผน ส่งเสริมการกีฬา เพื่อตอบสนองนโยบายแห่งชาติ โดยมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด อุบลราชธานี ดำเนินการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ รอบคัดเลือก นักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาภายใน จังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ในวัน เวลา ราชการ) ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ระเบียบสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี “ว่าด้วยการแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖”
๒. กำหนดชนิดกีฬาที่จะจัดให้มีการแข่งขัน
๓. กำหนดประเภทและรุ่นของชนิดกีฬา
๔. กำหนดวันดำเนินการแข่งขัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปะนะชัย คำสิงห์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี